

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

นำเสนอเมื่อ : 10 ส.ค. 2566

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑๑ ราย ได้แก่ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ๖ ๑๗/๒๕๕๒ จำนวน ๙ ราย ดังนี้

๑. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางชุตติมา กล้าเกษตรวิทย์ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พร้อมเอกสารประกอบ)

๒. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสกวรัตน์ ไกรமாக สพป.พะเยา เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ พร้อมเอกสารประกอบ)

๓. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๗ ราย ได้แก่

๑) นายสมพงษ์ อุ่นใจ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ๒. แนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา)

๒) นางสาวปนัดดา จันทร์วงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเอกสารประกอบ)

๓) นายอารีย์ วีระเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒)

๔) นายมิตรชัย สมสำราญกุล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒)

๕) นางฐิติมณฑล ฐิติไวยุทธ์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

๖) นายสถิตย์ เกตุเล็ก โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. การพัฒนารูปแบบ PK - SMART Model ในการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งคุณภาพ โรงเรียนบ้านคลองผักขม ๒. รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเบญจภาคี ของโรงเรียนบ้านคลองผักขม)

๗) นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ผลงานทางวิชาการ คือ ๑. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ พร้อมเอกสารประกอบ ๒. รายงานการประเมินโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสมอและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านมหาเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑)

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑) นายวิทยา นิยมพันธ์ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ สพม.เขต ๒๘ (ผลงาน ดีเด่นฯ คือ ๑. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด ประเภทการต่อสู้ รุ่น F ชาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ “ศรีสะเกษเกมส์” ๒. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด ประเภท การต่อสู้ รุ่น E หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ “เชียงใหม่เกมส์” ๓. รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด ประเภทต่อสู้ รุ่น F หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖

พ.ศ. ๒๕๕๘ “เชียงใหม่เกมส์” ๔. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด รุ่น E หญิง น้ำหนักตั้งแต่ ๕๕ กก. แต่ไม่เกิน ๕๙ กก. การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พ.ศ. ๒๕๕๙ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ๕. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ “สุพรรณบุรีเกมส์” การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกีฬาปันจักสีลัดแบบเครือข่าย)

๒) นายสมบัติ ไชยศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต ๒ (ผลงานดีเด่นๆ คือ

๑. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ๒. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ ๓. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี ๒๕๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ปี ๒๕๕๔ การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง การฝึกอบรมระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ สู้สุจริตอย่างพอเพียง)

ดาวนโหดไฟล์

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.